

ลดยกัรทงกับ Uber ปีนี้หมดหวังไม่ต้งบอ ก ไม่ต้ง วนหหที่จอด



ลดยกัรทงกับ Uber ปีนี้หมดหวังไม่ต้งบอ ก ไม่ต้งวนหหที่จอด

ทุกทริบแชร์ได้ห้ค้ค่าโดยสวร ห้งเส้นทง ดูแลคนห้งบ้านให้ใช้เวลหคณภพด้วยกัน

“วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้านองเต็มตลิ่ง...” เสียงเพลงที่คุ้นเคยในชวังประเพณีลดยกัรทง บอกรว่วทศกถนี้กำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว

ประเทศไทยประเพณีลดยกัรทงได้ก้หนดจัดในททุกพื้นที่ห้วประเทศ โดยเฉพะอย่งยับริเวณที่ติดกับแม่น้ำล้าคลอง หรือ แหล่งน้าต้ง ๑ ประเพณีนี้ถูกก้หนดขึ้นเพือเป็นการสะเดาะเคราะห์ และขอขมทอพระแม่คงคานอกจกนั้ยังมีคณค้ค่าต้อครอบครัวเพราะห้ทำให้สมชกในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน รวมถึงคณค้ค่าต้อศษนห เพราะบงท้งที่ที่มีกรท้บญกัก็ถือว่ามีส่วห้ช้บทอศษนหด้วย

กรเดินทางไปร่วมกักรมในทศกถส้ค้ญเป็นปัญหหของคนเมืองกรง นอกจกต้งเจอรถติดในหล่งจัดจกนแล้วที่จอดรถยัคงเป็นปัญหหหนักไม่แพ้กัน ห้ให้ผู้ให้บริกรกรเดินทางสชทรณะเริ่มนหเทคโนโลยีเข้มามีบทพทในการแก้ปัญหหกรเดินทางของคนกรงเทพฯ เพิ่มมกขึ้น เพราะสมรถเข้มห้ห้ลือเรืองกรเดินทางของคนกรงในชวังเวลหเร่งริบ สถนที่ที่จอดรถยนต์มีจ้ำนวนจ้กัต หรือสถนที่จัดจกนหรือกักรมต้งต้งที่คนค้รึงหนึ่งพร้อมใจกันไม่ช้บรถไปด้วยตัวเอง นอกจกนั้คณไม่ต้งกังวลว้จอดท้งไว้ช้้งทงอจเสือยต้อรถโดนเฉือยชน จอดไกลและขกกลับต้งเดินไกลอื่กเพือไปช้บรถ

วันนั้ Uber ประเทศไทยขอเสนอพีเจอร์ของแอพพลิเคชันที่ต้อจกัรทงกรเดินทางในชวังทศกถของคนกรงเทพฯ ได้อย่งมีคณภพกัน เพราะเพือยแค่ส้มผัสแอพข Uber และระบุจุดหมยปลยทงเพือยไม่กั้นหที่รถกัมจอดรับให้ก้วขึ้นไปนั้งออกเดินทางกันได้แล้ว

ระหวังกรเดินทางนั้ ผู้ใช้บริกร Uber สมรถแชร์ข้อมุลกรเดินทางได้แบบเรียลไทม์ รวมถึงเส้นทงและเวลหที่จจะถึงปลยทงให้กับครอบครัวหรือเพือนได้รับร้ด้วย นอกจกครอบครัวหรือเพือนจะร้ด้วยเรอไกลจจะเดินทางมมาถึงแล้วหรือยั อื่กท้งม้นใจว้เรอเดินทางกลับบ้านอย่งปลอดภัยเพราะระบบจะแจ้งให้ทรบว้ถึงจุดหมยปลยทงเรียบร้อยแล้ว

สมรถติดตตามข้วสวรและไปรโมชันของ Uber ได้ที่ www.facebook.com/uberthai

เกี่ยวกับ Uber

Uber มีส่วนในการปรับเปลี่ยนการเดินทางของผู้คนทั่วโลก ด้วยการเชื่อมความต้องการในการเดินทางของผู้คนกับพาร์ทเนอร์ผู้ร่วมขับผ่านแอปพลิเคชัน ทำให้การเดินทางในแต่ละเมืองเข้าถึง ปลอดภัย และง่ายดายยิ่งขึ้น สร้างโอกาสในการเดินทางให้แก่ผู้ที่ต้องการเดินทางและในขณะเดียวกัน สร้างธุรกิจให้แก่พาร์ทเนอร์ผู้ร่วมขับ นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี 2552 ที่ผ่านมา จนกระทั่งถึงปัจจุบันที่มีการให้บริการในหลายร้อยเมือง Uber ขยายการให้บริการไปอย่างรวดเร็วทั่วโลก ทำให้ผู้คนที่อาศัยในแต่ละเมืองใกล้ชิดกับเมืองที่ตนเองอาศัยอยู่มากขึ้น ปัจจุบัน Uber ให้บริการในมากกว่า 450 เมือง ใน 72 ประเทศทั่วโลก

ติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กฤติยาวัตี พงษ์พาณิชย์

Head of Communications (Thailand), Uber

โทร. 09.5150.4954

อีเมล wow@uber.com

พีซี แอนต์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติ้ง

สุชาย เฉลิมธนศักดิ์

โทร. 08.1751.2294

อีเมล suchai@pc-a.co.th

สกุลหยก จิตสมาน

โทร. 08.5119.7888

อีเมล sakulyok@pc-a.co.th